



ประกาศบัณฑิตวิทยาลัย

เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัย

เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และเกิดความเรียบร้อยในการจัดการศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 10/2559 วันที่ 25 ตุลาคม 2559 นั้น จึงขอยกเลิกประกาศเรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัย (กรณีเงินงบประมาณของคณะ/สถาบัน/สำนัก/มหาวิทยาลัย) ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 และให้ใช้แนวปฏิบัติดังนี้

1. กรณีนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา คณะ/สถาบัน/สำนักต่างๆ ออกนอกมหาวิทยาลัย เพื่อทำกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกกรณี รวมถึงการฝึกงานภายในประเทศนั้น ให้ยื่นเอกสารการขออนุมัติผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และขออนุมัติคณบดี/ผู้อำนวยการ/คณะ/สถาบัน/สำนักที่หลักสูตรสังกัด โดยขอให้ส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์
2. กรณีนำนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา หรือนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ในคณะ/สถาบัน/สำนักต่างๆ ออกนอกมหาวิทยาลัย เพื่อทำกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกกรณี รวมถึงการฝึกอบรมและการนำเสนอผลงานในต่างประเทศ ให้ยื่นเอกสารการขออนุมัติผ่านประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตร และคณบดี/ผู้อำนวยการ/คณะ/สถาบัน/สำนักที่หลักสูตรสังกัด แล้วนำเสนอคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยเพื่อเสนอขออนุมัติอธิการบดีต่อไป โดยขอให้ส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 4 สัปดาห์
3. อาจารย์ที่ปรึกษาหรืออาจารย์ที่ควบคุมนิสิต ทั้งกรณีไปดูแลตลอดโครงการหรือครั้งคราว ให้ขออนุมัติการลาไปราชการที่หน่วยงานต้นสังกัดของอาจารย์เท่านั้น
4. นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาที่มีหน่วยงานต้นสังกัด และไม่มีจดหมายส่งตัวเข้าศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษามายังมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กรณีออกนอกมหาวิทยาลัยเพื่อทำกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาในต่างประเทศ ให้ขออนุมัติไปต่างประเทศที่หน่วยงานต้นสังกัดด้วย
5. ในการขออนุมัติของแต่ละคณะ/สถาบัน/สำนัก อาจมีขั้นตอนเพิ่มเติมหรือแตกต่างจากข้างต้น ให้ยึดถือตามระเบียบคณะนั้นๆ ด้วย หากนิสิตระดับบัณฑิตศึกษาทำกิจกรรมเกี่ยวกับการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาออกนอกมหาวิทยาลัย โดยมีได้ดำเนินการขออนุญาตนั้น ให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของนิสิตเอง

ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ฉัตรชัย เอกปัญญาสกุล)

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย